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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยสามัญท่ี  ๔  ครั้งท่ี ๒  ประจาํป ี ๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบส่าง  

บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 
 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง  งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม  
๖ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๗ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๘ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๙ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๐ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ นางบํารุง  จันทรโสภณ 
๑๑ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๒ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๓ นายสมเกยีรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๔ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๕ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๖ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๗ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์   บัลลังค์ 
๑๘ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๑๙ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๐ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๑ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๒ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๓ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๔ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๕ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 
๒๖ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 
๒๗ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๒ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๓ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๔ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๕ นายคล้อย   ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  
๖ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นายอดิศร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๔ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๖ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๗ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
๘ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๐ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๑ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๒ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๓ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางพัชรนันท์ นนท์สูงเนิน อสม 
๑๖ นางแตง  เตยพิมาย อสม. 
๑๗ นางตุ่น ยอดแก้ว กรรมการหมู่บ้าน บ้านปลายราง หมู่ ๘ 
๑๘ นางศิริวรรณ์  พิทักษ์ สตรีแม่บ้าน 
๑๙ นางสายรุ้ง ชัยบุรี สตรีแม่บ้าน  
๒๐ นางเครือวัลย์ ปาประโคน สตรีแม่บ้าน 
๒๑ นางสุทิน วันสูงเนิน สตรีแม่บ้าน  

                                              
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดี สมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 
สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยสามัญที่ ๔  ครั้งที่ ๒  
ประจําปี ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญที่ต้องพิจารณา คือ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    ใน
วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ และการพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  
ในการประชุมสภาคร้ังน้ี   มีสมาชิกสภา  อบต. แจ้งลาจํานวน  ๔ ท่าน  คือ  นาง
ภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน สมาชิก
สภา อบต. หมู่ ๓  นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖  นางประทิน
ทิพย์  วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดําเนินการในวาระที่ ๑ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภา อบต. 

: เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑)  เรื่อง ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย (ภัยแล้ง)  
     ด้วยอําเภอสูงเนินได้มีหนังสือที่ นม ๑๕๑๘.๒ / ๓๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ แจ้งประกาศกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง การส้ินสุดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ อําเภอสูงเนิน   ตามที่ได้มี
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  ยกเว้น ๔ หมู่บ้านของตําบลมะเกลือเก่า ประกอบด้วย หมู่ ๗ , 
๘ , ๑๘ , ๑๙ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๒)  เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ 

(New normal) 
     ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นยํ้าให้ท่านประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรค ดังน้ี  
     ๑) ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจาก
เคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด 
     ๒) รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือ
โรคบ่อยฯ 
     ๓) หลีกเลี่ยงการเข้ากิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 
     ๔) ถือหลักการเว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหน่ึงเมตร  หลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
     ๕) ทําความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดย
การเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส ก่อนและหลังจากจัดกิจกรรม และให้กําจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
     ๖) ใช้แอพพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์นากรสอบสวนโรคย้อนหลัง  



 
 

๔ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๓) เรื่อง การต้อนรับคณะการตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการท่ี

ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
๑๓+๑ กิจกรรม)  
     ด้วยอําเภอสูงเนิน  แจ้งการเข้าตรวจประเมินผลแผน/โครงการที่ตอบสนอง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ๑๓+๑ 
กิจกรรม)  ของคณะศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เขา
สามสิบส่าง บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า  โดยคณะตรวจประเมินจะลง
พ้ืนที่เย่ียมชมบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่านร่วม
ต้อนรับคณะตรวจประเมิน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๔) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตําบล

แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  
     ด้วยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําโครงการพัฒนาตําบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และพ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน โดยการจ้างงานในทุกตําบล อําเภอทั่วประเทศ ก่อให้เกิด
รายได้ในระดับบุคคลและครัวเรือน  อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะการจ้าง ๑๒ 
เดือน   ซึ่งเปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๑ -  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอําเภอทุก
อําเภอ ในเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร  
๓. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่

ตํ่ากว่าน้ีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จาก
สถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 

๔. เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตําบลน้ันไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 

ประกาศรายช่ือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ดําเนินการคัดเลือก โดยแบ่งการ
ออกเป็น ๒ ภาค คือ  ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความ
เหมาะสม  ประกาศผลวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดการสมัครสามารถสอบถามได้  ณ   ที่ว่าการอําเภอ
ทุกแห่ง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   



 
 

๕ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๔ ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไป
แล้ว เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
รับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่านใดจะแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่  

ที่ประชุม  : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไข ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  
๒๕๖๓  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน  ๒๕  เสียง ไม่
ออกเสียง  ๒  เสียง  

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑   เรื่อง   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ   
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑ ขั้น
รับหลักการ  เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๓ น้ัน  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกําหนด
ระยะเวลาการย่ืนเสนอคําแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบ
แล้วน้ัน    จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่
ประชุมสภา 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
ประธานคณะแปรญัตติฯ 

: ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ให้เกียรติและความไว้วางใจใน
การเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน  ประกอบด้วย ๑) นายสนอง  
ภูจํานงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ๒) นายบรรจบ  ชัยบุรี  คณะกรรม
แปรญัตติ ๓ ) นางสุนารี สวัสดี คณะกรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ  ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่รอรับเสนอคําแปรญัตติ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  
ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ ซึ่งเมื่อครบตามกําหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีท่าน
ใดมาเสนอคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุเพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กตัญญู 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อที่ประชุมสภา  

   



 
 

๖ 

นางสุนารี  สวัสดี 
เลขานุการฯ 

: ขอแถลงการณ์สรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังน้ี  ตามท่ีที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอ
คําแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใน
ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  
ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  น้ัน  คณะกรรมการแปรญัตติได้มา
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอรับคําเสนอแปรญัตติในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ปรากฎว่า
ไม่มีผู้ ใด เสนอคําแปรญัตติฯ   คณะกรรมแปรญัตติจึ ง ไ ด้ กําหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  ในวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ทีผ่านมา  โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมไม่มี
ประเด็นสงสัยหรือต้องการจะแก้ไข จึงมีมติที่ประชุมให้คงร่างเดิมทุกข้อทุก
ประการ และได้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม คณะการมการแปร
ญัตติแล้ว เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
 

ลงช่ือ สุนารี  สวัสดี กรรมการ/เลขานุการ 
 ( นางสุนารี  สวัสดี )  
   

ลงช่ือ บรรจบ  ชัยบุร ี กรรมการ 
 (นายบรรจบ  ชัยบุรี )  
   

ลงช่ือ สนอง  ภูจํานงค์ ประธานกรรมการ  
 ( นายสนอง  ภูจํานงค์ )   

  ทั้งน้ีได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือแจ้ง
ให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสารได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน 
ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่
ให้คงร่างเดิมน้ัน มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  

ที่ประชุมสภา : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติตาม

ข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ   

ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง  ไม่

ออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติหรือไม่  
   



 
 

๗ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม  ด้วยคะแนน  ๒๔  เสียง ไม่ออกเสียง ๒ 
เสียง 

ประธานสภา อบต. : วาระที่ ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
  เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ 

เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ดังน้ัน ลําดับต่อไปขอมติที่ประชุม
เห็นชอบในวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  ด้วยคะแนน  ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๒  เสียง 

ประธานสภา อบต. : สําหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
๒๕๖๔ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว  ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการ
เสนอต่อนายอําเภอสูงเนินเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้วยสํานักงานปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องสูบนํ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน ๑ ชุด  ราคา 
๒๒,๐๐๐ บาท โดยเป็นเคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดท่อไม่น้อยว่า ๓ น้ิว 
และอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบนํ้าและของเคร่ืองยนต์ พร้อมใช้งานได้  ซึ่งเป็น
รายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการจัดซื้อไว้ใช้ในงานป้องกัน
ภัยในการช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย  โดยโอนลด งบประมาณจาก แผนงานการ
รักษาสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : จากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาทําให้ อบต.ต้องจัดส่งนํ้าแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําใช้ 
ให้กับหมู่บ้านที่ประสบความเดือดร้อน โดยนอกจากรถนํ้าของ อบต.แล้ว ยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จากรถนํ้าทหารมาให้การช่วยเหลืออีก ๑ คัน  ซึ่งนํ้าที่จัดส่งน้ัน
นํามาจากจุดรับนํ้าบ่อบาดาล และสูบน้ําจากแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ โดยหัวหน้าสํานัก
ปลัดได้ประสานขอใช้ยังหมู่บ้านเจ้าของแหล่งนํ้า  ทั้งน้ีในพบว่าแหล่งนํ้าที่ทําการสูบ
นํ้าปัจจุบันปริมาณนํ้าเริ่มลดลงทําให้การสูบนํ้าลําบากมาก เพราะลึกกว่าเดิม ซึ่ง
ระบบสูบนํ้าของรถนํ้ามีศักยภาพไม่เพียงพอ ทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนัก เจ้าหน้าที่
จึงได้เสนอให้จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมชุดอุปกรณ์ ซึ่งนอกจากจะใช้
ประโยชน์ในการจัดส่งนํ้าแล้วยังช่วยเหลือในงานดับเพลิงทันถ่วงที  โดยโอนลดจาก
งบประมาณจาก แผนงานการรักษาสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: สําหรับอุปกรณ์ มีสายสูบนํ้าด้วยหรือไม่ หากมีระยะความยาวเท่าใด   

นายก อบต.  : มีทั้งสายสูบและสายส่ง รายละเอียดขอให้ หัวหน้าสํานักปลัดไปได้ช้ีแจง  
หัวหน้าสํานักปลัด : จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่  อบต. มะเกลือเก่า ได้ให้การช่วยเหลือ

โดยการจัดส่งนํ้าตามจุดรับนํ้าภายในหมู่บ้าน ซึ่งนํ้าที่นํามาจัดส่งให้น้ันเป็นนํ้าที่
ได้รับจากนํ้าบาดาลและจากแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  ปัจจุบันได้ประสบ



 
 

๘ 

ปัญหาน้ําในแหล่งนํ้ามีปริมาณน้อย และลึกทําให้การสูบนํ้าน้ันมีความลําบาก มี
ความขุ่น เน่ืองจากท่อสูบของรถน้ําสั้น  ในส่วนการรับนํ้าจากบ่อบาดาลจะเกิด
ปัญหาการแย่งนํ้า  ทางหมู่บ้านได้เกรงว่านํ้าไม่พอใช้จากสูบนํ้า จากปัญหานี้ อบต. 
ได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลเพ่ือใช้สูบนํ้า
ในแหล่งนํ้า  ระยะความยาวของท่อประมาณ  ๗-๘ เมตร ใช้สูบนํ้าจากบ่อนํ้ามายัง
รถนํ้า  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: ในงบประมาณที่จัดซื้อ จะสามารถเพ่ิมระยะความของท่อนํ้าได้หรือไม่ เพ่ือ
ช่วยเหลือในการสูบนํ้าช่วยเหลือในหมู่บ้านที่ต้องการนํ้าในฤดูแล้ง   

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต.  

: ขอเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องสูบนํ้าน้ันจะติดต้ังไว้กับรถนํ้า ส่วนท่อสูบนํ้าจะมีแรงดัน
ประมาณ ๓๐ เมตร ท่อนํานํ้าออกจะเป็นสายที่ติดมากับรถ 

นายก อบต.  : สําหรับการจะสูบนํ้าที่ ท่านสายัณต้องการน้ัน จะต้องใช้เคร่ืองสูบนํ้าที่มีขนาดใหญ่ 
ซึ่งตัวที่ขอจัดซื้อน้ันจะติดต้ังกับรถนํ้า ไม่เหมาะสําหรับสูบนํ้าที่ใช้ระยะเวลานาน
แรงดันอาจจะไม่ถึงถ้าต้องสูบนํ้าระยะไกล และอาจจะชํารุดได้ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: หากติดบูลเลย์สูบนํ้าจะสามารถทําได้หรือไม่ หากจะใช้กับรถแทรกเตอร์ที่ อบต.
กําลังจะจัดซื้อ 

นายก อบต. : สําหรับเคร่ืองป้ัมที่จัดซื้อเป็นเครื่องที่ไว้สําหรับติดต้ังรถนํ้า หากจะสูบนํ้าระยะไกล
น้ัน ใช้เครื่องยนต์คูโบต้าของหมู่บ้านน่าจะดีกว่า หากมีความจําเป็นทางหมู่บ้านทํา
เรื่องขอนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้สูบนํ้าจะรวดเร็ว 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอน
งบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จํานวน ๑ ชุด  ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 

มติประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต 
 

: ๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒ เพลา ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๒ ช้ิน 
ประกอบด้วย ผานพรวน ๖ และเคร่ืองตัดหญ้า  จํานวน ๑ คัน  ราคา ๔๙๕,๐๐๐ 
บาท  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับการขออนุมัติโอนงประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ เน่ืองจากปัจจุบันมีการประชุม การจัดอบรม การจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการจัดทําแปลงปลูก
พืชผัก ทําให้ต้องมีการจัดการดูแลพ้ืนที่ การตัดหญ้า พรวนไถดิน เดิมน้ันกอง
ส่งเสริมเกษตรต้องจ้างเหมารถไถแทรกเตอร์มาดําเนินการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก
พอสมควร และการจัดหญ้าต้องใช้กําลังคนซึ่งช้าและได้ปริมาณงานน้อย ดังน้ัน จึง
เห็นควรว่า งานที่เพ่ิมมากขึ้นหาก อบต. ดําเนินการจัดซื้อรถแทรกเตอร์มาใช้เองจะ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มาก ซึ่งรถแทรกเตอร์ที่จะดําเนินการจัดซื้อจะมี
คุณลักษณะ ดังน้ี  



 
 

๙ 

๑. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒ เพลา 
๒. ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า ๓๒ แรงม้า 
๓. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ 
๔. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํ้ามัน 
๕. แขนยกเคร่ืองมือแบบ ๓ จุด 
๖. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒ เพลา 
๗. ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า ๓๒ แรงม้า 
๘. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ 
๙. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในนํ้ามัน 
๑๐. แขนยกเคร่ืองมือแบบ ๓ จุด 

โดยเป็นรายการท่ีไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
ไว้ในภารกิจของกองส่งเสริมการเกษตร และเมื่อตรวจสอบงบประมาณพบว่า
สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อได้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   เพียงพอที่จะจัดซื้อ 
โดยโอนลด จาก 
     ๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินวิทยฐานะ จํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากกองการศึกษายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เงินวิทยฐานะ จึงสามารถโอนลด
งบประมาณได้  
     ๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินการ 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  สําหรบในรายการท่ี ๒ และ ๓ น้ัน อบต. ได้
ดําเนินการให้ครบตามปีงบประมาณแล้ว ทําให้มียอดคงเหลือในค่าอาหารเสริม 
(นม) จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ อาหารกลางวัน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
    ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนดินถมบดอัดแน่น หมู่ ๑๑ จํานวน ๘๘,๐๐๐ บาท  สําหรับโครงการน้ีได้นําไป
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมา ทําให้งบประมาณคงเหลือ 
    จากการโอนงบประมาณท้ัง ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง
สามารถจัดซื้อรถแทรกเตอร์ได้ในขนาดขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓๒ แรงม้า พอที่จะใช้
ภารกิจของศูนย์ฯ ได้ โดยมีอุปกรณ์ต่อพวงเป็นผานพรวน ๖ และเครื่องตัดหญ้า  
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนน้ันต้องรองบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าจะมีงบประมาณ
คงเหลือที่จะจัดซื้อเพ่ิมหรือไม่  ซึ่งเดิมน้ันจะซื้อเคร่ืองที่เป็นเคร่ืองตัดหญ้าในตัวด้วย
เพราะสามารถใช้ตัดหญ้าบริเวณข้างทางได้ แต่เน่ืองจากงบประมาณสูงเกินไป 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: เห็นด้วยตามที่ท่านนายกได้เสนอ ด้วยการจัดซื้อรถแทรกเตอร์น้ันจะมีประโยชน์ใน
การใช้งานของศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก ขอสอบถามท่านนายกจะจัดซื้อรถย่ีห้อใด 



 
 

๑๐ 

ความคิดเห็นส่วนตัวเสนอให้ซื้อย่ีห้อจอห์นเดียร์  เน่ืองจากคันเล็กแต่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานคล่องตัวและราคาไม่แพง  นอกจากจะใช้ประโยชน์การปรับที่ดิน การ
ตัดหญ้าแล้ว เสนอให้ติดต้ังเป็นรถลากจูงนําเที่ยวในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แห่งน้ี  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เสนอให้ระบุรายละเอียดและยี่ห้อของรถว่าจะดําเนินการจัดซื้อรุ่นใด ในขนาด ๓๒ 
แรงม้า และขอสอบถามเพ่ิมเติมในการโอนลดงบประมาณใน ๔ รายการ จะมี
ผลกระทบต่อการดําเนินการหรือไม่  

นายก อบต. : ตามท่ีท่าน ส.อบต.อัศนีย์ ได้แนะนํา เห็นด้วยตามท่านได้เสนอมา เพราะที่ศูนย์ฯ มี
รถรางที่ได้รับบริจาคมา ขอฝากเร่ืองยังท่านปลัดได้พิจารณาดําเนินการ  ในส่วน
เรื่องย่ีห้อรถน้ัน ตามระเบียบฯ จะไม่สามารถระบุได้ แต่จะเป็นการเสนอราคาในแต่
ละย่ีห้อ ว่าย่ีห้อใดที่ให้ข้อเสนอมาที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุด รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ นอกจากจํานวนแรงม้าที่ได้ไม่ระบุไว้ ๓๒ แรงม้า ซึ่งในมาตรฐาน
จะระบุขนาด ๒๕ และ ๒๐ แรงม้า หากจะใช้ ๒๕ แรงม้าก็น้อยไปในการทํางาน
อาจทําให้เครื่องพังได้ง่าย ส่วน ๔๐ แรงม้า งบประมาณก็สูงเกินไป จึงได้กําหนดไว้
ที่ ๓๒ แรงม้า  ในประเด็นที่ ส.อบต.ยอดขวัญ ได้สอบถามมาน้ัน  ๑) ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินวิทยฐานะ  เน่ืองจากเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ใช้  ๒)
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน  หมวด
ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)  อบต. ได้ดําเนินการจัดสรรให้กับทุก
โรงเรียนและศูนย์ฯ เด็กทุกแห่ง เรียบร้อยแล้ว ๓) แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินการ หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อบต. ได้ดําเนินการจัดสรรให้กับ
ทุกโรงเรียนและศูนย์ฯ เด็กทุกแห่ง เรียบร้อยแล้ว      ๔)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินถมบดอัดแน่น หมู่ ๑๑ 
โครงการน้ีได้นําไปดําเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เน่ืองจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึงสามารถนํางบประมาณในส่วนน้ีมาดําเนินการได้   

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: เห็นด้วยกับโครงการน้ี แต่จํานวนแรงม้า ๓๒ แรงม้าน้ัน น้อยเกินไปสําหรับการใช้
งาน ควรจะเพ่ิมแรงม้าอย่างน้อย ๔๐ แรงม้าขึ้นไปซึ่งสามารถใส่ผานหน้าได้เพ่ือใช้
ในงานปรับพ้ืนที่ ปรับภูมิทัศน์  แต่หาก ๓๒ แรงม้าซึ่งหากจะไถพรวนในดินที่เป็น
ดินทรายแรงม้าอาจจะไม่พอ และตามที่ ส.อบต.ได้เสนอรถรางนําเที่ยวน้ัน กําลัง
แรงม้าที่จะลากจูงน้ันก็จะไม่เพียงพอเช่นกัน  สําหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ หากมี
งบประมาณสามารถซื้อเพ่ิมเติมได้ หรืออาจจะต้ังเป็นงบประมาณผูกพันไว้ก่อนจะ
ได้หรือไม่  จึงอยากให้ อบต. ได้พิจารณาเพ่ิมจํานวนแรงม้า   

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: สําหรับการจัดซื้อรถแทรกเตอร์น้ัน เห็นด้วยตามท่ี ส.อบต.สุขสนาน เสนอ เพ่ือให้
การใช้งานต่างๆ ได้เต็มที่ 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: หากจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ๓๒ แรงม้าน้ัน คาดว่าการบํารุงรักษาต้องดําเนินการในทุก 
๓ ปี การดูแลรักษาจะลําบาก ในเรื่องของการจัดซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมบ่อยคร้ัง  
เพราะรถเล็กจะไม่ค่อยมีอะไหล่นอกจากในศูนย์เท่าน้ัน ทําให้เสียงบประมาณใน



 
 

๑๑ 

การซ่อมแซมจํานวนมาก  หากเป็นไปได้เสนอให้จัดซื้อที่มีล้อย่างขนาดใหญ่ มีเกรด
เดอร์ เพราะนอกจากจะใช้จ่ายในศูนย์ฯ แล้ว ยังสามารถใช้งานในหมู่บ้านได้  

นายก อบต. : ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมา เห็นด้วยแต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีจํากัดทําให้
จัดซื้อได้ในขนาด ๓๒ แรงม้า ดังน้ันจึงขอถอนญัตติที่ได้เสนอในข้อ ๓.๓ น้ี ซึ่งจากที่
ได้พิจารณาแล้วการใช้งานในพื้นที่ที่เป็นลักษณะดินทราย และขนาดพ้ืนที่ จํานวน
แรงม้า ๓๒ แรงม้าคงจะไม่พอที่ที่ท่านสมาชิกได้เสนอ และเพ่ือการใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อให้ได้ประโยชน์  

ประธานสภา อบต. : สําหรับการใช้งานรถแทรกเตอร์ในขนาด ๓๒ แรงม้าน้ัน หากใช้งานได้ ๒-๓ ปี แรง
ของเคร่ืองจะลดลง  หากจะจัดซื้อควรจะได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด  ดังน้ันตามที่ท่านนายกได้ขอถอนญัตติ
ในวาระที่ ๓.๓ การขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ รถ
ฟาร์มแทรกเตอร์  งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท  น้ัน ขอมติที่ประชุมสภาในการ
รับรองการถอนญัตติ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองการถอนญัตติการโอนงบประมาณจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔  : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ไม่มีท่านได้เสนอกระทู้ถาม หรือ ญัตติ  
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนจําเป็นเร่งด่วนขอเชิญแจ้งต่อที่

ประชุมสภา  
นายสายัณ ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: สําหรับหมู่ ๑๒ เป็นเรื่องเดิมที่ได้เสนอ คือปัญหาความเดือดร้อนในเร่ืองนํ้า คือ
นํ้าฝนไม่ไหลเข้าสระนํ้าประปา จึงของบประมาณค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในการสูบนํ้า
จากสระเล็กไปยังสระนํ้าประปา เพราะเมื่อฝนตกนํ้าจะไหลมาจากบ้านหนองเลาซึ่ง
นํ้าทิ้งไปเฉยๆ  หากได้มาทําการสูบนํ้าในช่วงน้ีจะทําให้มีนํ้าไหลเข้าสระเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยขาดแคลนนํ้าได้ 

นายก อบต. : ขอให้ท่านปลัดได้แจ้งกองช่างดําเนินการ ในการสนับสนุนงบประมาณ  
นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนเส้นที่กําลังจะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เน่ืองจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทําให้นํ้ากัดเซาะถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่ รถใหญ่ไม่
สามารถสัญจรได้  จึงขอหินคลุกจํานวน ๑ รถพ่วงมาถมหลุมไว้ก่อน เบ้ืองต้นได้แจ้ง
กองช่างตรวจสอบแล้ว และได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. หลายครั้ง 

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: เป็นถนนเส้นเดียวกับที่ ส.อบต.ยอดขวัญแจ้งหรือไม่  

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ใช่เป็นถนนเส้นเดียวกัน   

นายก อบต. : ถนนเส้นน้ีเป็นถนนที่ได้รับงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการ
วางท่อระบายนํ้า 

   
   



 
 

๑๒ 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เน่ืองจากขณะน้ีถนนชํารุดเป็นหลุมลึกมาก ประชาชนเดินทางลําบากรถใหญ่ว่ิงผ่าน
ไม่ได้ ขอให้นําหินคลุกมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนได้มีถนนสัญจร 

นายก อบต. : ขอให้ปลัดได้ตรวจสอบพ้ืนที 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอเพ่ิมเติมในเรื่องน้ี อบต. ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตและได้มีการวางท่อ
นํ้าเพ่ือระบายน้ําให้เรียบร้อยแล้ว  แต่เน่ืองจากได้มีชาวบ้านบางรายได้มาเปลี่ยน
เส้นทางนํ้า ไปอุดนํ้าไม่ให้นํ้าไหลเข้าไปยังในพ้ืนที่ของตนโดยอ้างว่านํ้าไหลเข้าไปกัด
เซาะในที่ดิน และตอนก่อสร้างถนนไม่ได้เข้ามาขออนุญาต  ทําให้นํ้าไหลมายังถนน
หน้าบ้าน ส.อบต.อุดม ทําให้เสียหาย จากกรณีน้ีด้วยถนนเป็นของหลวงแต่มีบุคคล
มาอุดทางน้ําไว้ก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีกฎหมายท่ีจะอ้างถึงเพ่ือตักเตือนบ้าง
หรือไม่  ซึ่งในส่วนน้ีได้หารือกับท่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ว่าจะดําเนินการ
อย่างไร แต่ก็ยังหาวิธีการไม่ได้ เพราะไม่อยากจะมีปัญหา ขอให้ อบต. ช่วยแก้ไข
ปัญหา 

ปลัด อบต. : จากที่ได้ตรวจสอบพื้นที่ ด้วยถนนสายคําไฮ ในอดีตน้ันการสร้างถนนจะมีการวาง
ท่อข้างทาง แต่ท่อเลยออกมาและเจ้าของที่ก็ได้สร้างบ้านค่อมท่อนํ้า ประกอบท่อ
ตันหรือมีคนไปอุดทําให้นํ้าไหลผ่านไม่ได้ ทําให้นํ้าไหลเปลี่ยนทิศทางไปยังเส้นบ้าน 
ส.อบต.อุดม  จึงทําให้ถนนเสียหาย  เบ้ืองต้นได้หารือกับกองช่างจะขุดวางท่อใหม่
เพ่ือให้นําไหลจะได้หรือไม่ ต้องหารือกันอีกคร้ัง  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอความอนุเคราะห์หินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนหน้าหอประชุม ข้างตลาดชุมชน และ
ขอความช่วยเหลือให้กับนายวันนา  โปร่งสูงเนิน  ผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน เน่ืองจากบ้าน
มีสภาพผุพัง  หลังคารั่ว  มีฐานะยากจน   ลูกไม่มีงานทําและภรรยาเป็นโรค
ความจําเสื่อม  

นายก อบต. : เรื่องหินคลุกฝากท่านปลัดแจ้งกองช่าง จํานวน ๒ รถพ่วง ส่วนเร่ืองผู้ยากไร 
มอบหมายให้กองส่งเสริมสวัสดิการสังคมตรวจสอบ  

นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑) ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนทางขึ้นไปวัด (ทางขึ้นเขา) เน่ืองจากฝนตกกัดเซาะถนน
ชํารุด ชาวบ้านเดินทางลําบาก 

นายก อบต. : ถนนเส้นน้ีไม่ได้อยู่บริเวณป่าโซนซีใช่หรือไมเ่พราะหากอาจจะเป็นในเขตป่าสงวนได้  
นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ถนนเส้นน้ีไม่ได้อยู่ในเขตป่า เป็นเขตในหมู่บ้าน เส้นทางทีไปทางประปาเลี้ยวด้าน
ขวามือ 

นายก อบต. : สําหรับถนนเส้นควรจะนําเข้าบรรจุไว้ในแผนเพ่ือที่จะได้นํามาดําเนินการตาม
งบประมาณประจําปี หรืองบฉุกเฉิน  หากเป็นเส้นหมู่บ้านน่าจะลงหินคลุกได้ แต่
บริเวณทางเช่ือมอาจจะไม่ได้เพราะจากสภาพถนนที่เป็นทรายหากนําหินคลุกไปลง
นํ้าอาจจะพัดหินออกได้อีก มอบหมายให้กองช่างลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และให้ทํา
หนังสือพร้อมรายช่ือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอีกคร้ัง  

นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๒) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกบริเวณเส้นทางบ้านห้วยไผ่ทะลุไปยังบ้านตะขบ 
เน่ืองจากปัจจุบันทรายไหลเข้าไปยังบล็อกคอนเวิร์สทําให้นํ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ 
ทําให้นํ้ากัดไหลเซาะถนนขาดไปช่วงหน่ึง ขอใช้ช่างตรวจสอบเพื่อขุดลอกให้นํ้าไหล
ผ่านไปได้  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องเพ่ิมเติมหรือไม่  
   
   



 
 

๑๓ 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอความอนุเคราะห์ประสานยังสํานักงานทางหลวงให้มาดําเนินซ่อมแซมไฟฟ้าช่วง
หน้าโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย เน่ืองจากไฟฟ้าแสงสว่างชํารุด คือ ไฟเปิดในช่วง
กลางวันและตอนกลางคืนดับ   

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: สอบถามเร่ืองงบประมาณ ของหมู่ ๑๔ ในโครงการต่อเติมศาลาประชาคมและร้ัว
ศาลาประชาคม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว มีการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือยัง   

นายก อบต. : จากท่ีได้สอบถามยังกองช่าง อยู่ระหว่างตรวจสอบและได้ประสานยังผู้นํา  ทั้งท่าน
สมาชิกสภา อบต. และผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือหารือการดําเนินการ และสําหรับในเรื่องน้ี
ของฝากท่านรองประธานสภา อบต.  ช่วยประสานทางผู้ใหญ่บ้าน ในการหารือและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ ในส่วน อบต. หากได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจะเร่งรัดทําแบบ 
ประมาณราคา จัดซื้อจัดจ้างให้ทันในห้วงเวลา  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: สอบถามเรื่องขอหินคลุกจํานวน ๓ รถพ่วงที่ได้เสนอในที่ประชุมสภาคราวก่อนจะ
ได้รับเมื่อใด เน่ืองจากตอนน้ีฝนไม่ตกจึงเห็นว่าจะดําเนินการได้   

นายก อบต. : รองบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรมาอาจจะประมาณช่วงเดือนกันยายน ซึ่งตอนน้ี
งบประมาณใช้ในการเงินเดือนค่าตอบแทน และเบ้ียยังชีพ เน่ืองจากงบประมาณ
โอนเข้ามาช้าทําให้ต้องสํารองเงินไว้สําหรับเงินเดือน และเบ้ียยังชีพ   เบ้ืองต้นได้ให้
กองช่างรับข้อมูลและทําสรุปเพ่ือจัดทํางบประมาณแล้ว  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: สําหรับหมู่ ๘ ได้เคยขอไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๒ จุด เพ่ือติดต้ังยังบ่อนํ้าที่วัด และ
ถนนคลุกหินคลุกทางไปศาลากลางบ้านเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตจะได้หรือไม่ ถนน
คอนกรีตรอยต่อตรงหน้าบ้านนายคณิตถึงรพ.สต.   

นายก อบต. : เป็นงบประมาณในปีใด ที่จะขอเปลี่ยนโครงการจากถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต
และระยะทางเท่าใด 

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: เป็นงบประมาณปี ๖๒ ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร 

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีต้องบรรจุไว้ในแผน เน่ืองจากต้อใช้งบประมาณสูง ส่วนหินคลุก
แจ้งกองช่างลงข้อมูลไว้  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: เพ่ิมเติมแจ้งไฟฟ้าดับจํานวน  ๑ จุด ซอยป่ากล้วย 

นายก อบต. : สําหรับไฟฟ้าก็ตามลําดับเน่ืองจากมีหลายหมู่บ้านแจ้งเข้ามา  และช่วงน้ีอุปกรณ์
หลายตัวเริ่มหมด รองบประมาณจัดซื้อในช่วงเดือนกันยายน  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖  

: ขอความอนุ เคราะห์หินคลุกเ พ่ือซ่อมแซมถนนซอยบ้านลุงทวีมาเ ช่ือมกับ
ถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน จํานวน  ๓ รถพ่วง เน่ืองจากช่วงหัวถนนมีสภาพเป็นดิน
เหนียวทําให้ถนนลื่นการเดินทางลําบาก ประกอบกับถนนเส้นน้ีใช้รับ-ส่งเด็ก
นักเรียนเป็นประจํา 

นายก อบต. : ทําหนังสือและรายมือช่ือผู้เดือดร้อน เพ่ือเป็นหลักฐานและประกอบการเบิกจ่าย  
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นบ้านนางจําปี เมฆบํารุง ถึงคุ้มเก้า 
เน่ืองจากซอยน้ีไม่ไฟฟ้าแสงสว่างและไม่มีสายดับ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  ซึ่งได้รับ
ร้องทุกข์มาหลายคร้ังเน่ืองจากซอยมืดมาก  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชํารุด จํานวน ๓ จุด คือ หน้าบ้านนาง
หน่อง ๑ จุด บ้านนางตามน ๑ ชุด คุ้มน้อย คุ้มห้า จํานวน ๑ จุดซึ่งจุดน้ีได้ซ่อมแซม



 
 

๑๔ 

ไปแล้วใช้ได้เพียง ๑ สัปดาห์ไฟก็ดับ ไม่แน่ใจอุปกรณ์มีการลัดวงจรหรือไม่  
๓) ตามท่ี อบต. ได้จัดงานแข่งขันกีฬาประจําตําบลในทุกปี และได้ขอใช้สนามกีฬา
โรงเรียนวังรางพิทยาคม  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีเสียงสะท้อนออกมาหลายคร้ัง ดังน้ัน
จึงเห็นว่าพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในจุดที่มีการนําดินไปถมไว้หาก
ปรับพ้ืนที่ให้เสนอสามารถทําเป็นสนามกีฬาได้ หาก อบต. มีงบประมาณเพียงพอใน
การดําเนินการพ้ืนที่แห่งน้ีมีความเหมาะสมมาก  และสมาชิกหลายท่านๆ ได้มี
ความเห็นที่ตรงกันและเห็นด้วยในสถานที่แห่งน้ี  สําหรับการก่อสร้างจัดทําเป็น
สนามกีฬาในแต่ละประเภทก่อน หากงบประมาณไม่เพียงพอในส่วนหลังคาให้
ดําเนินการภายหลัง เพราะหากจะจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เป็น
ช่วงฤดูหนาว ไม่มีฝนตก  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอสนับสนุนแนวคิดของท่าน ส.อบต.ธนกร  หากมีการปรับเกรดให้พ้ืนที่เสมอเพ่ือ
จัดงานแข่งขันกีฬาแล้วยังสามารถใช้พ้ืนที่ในการจัดงานต่างๆ ได้  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑.ขอความอนุเคราะห์มายังกองสวัสดิการสังคม เก่ียวกับหนังสือมอบอํานาจของ
ผู้รับเบ้ียยังชีพ ที่เป็นการรับมอบที่นอกเหนือจากการรับเบ้ียที่เป็นประจําทุกเดือน 
ให้ส่งมายังสมาชิก อบต. ด้วย เน่ืองจากที่ผ่านมาจะส่งไปพร้อมกับหนังสือที่ส่ง
ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้แจ้งให้สมาชิก อบต.ทราบ เพราะอาจเข้าใจว่า
สมาชิก อบต.น่าจะได้รับเช่นกัน   ซึ่งครั้งที่ผ่านมา ในการรับเงินเยียวยาน้ันไม่ทราบ
ว่าต้องใช้ใบมอบอํานาจที่เฉพาะเจาะจงทําให้ต้องทําใบมอบอํานาจใหม่ทําการเกิด
ความล่าช้า 
๒. ขอบคุณผู้บริหารที่ได้ดําเนินการติดตามประสานงานและอนุมัติเงินอุดหนุน
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายท่อเมนประปาถนนสาย ๒๔ ตอนนี้ได้ดําเนินใกล้จะ
แล้วเสร็จ ทําให้ชาวบ้านได้มีนํ้าใช้ในครัวเรือน   

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: สําหรับหมู่ ๖ ได้ส่งหนังสือแจ้งปัญหาความเดือดร้อน คือ ขอขยายเขตไฟฟ้า และ 
หินคลุก มายัง อบต.แล้ว ขอผู้บริหารได้พิจารณา   ทั้งน้ีขอฝากยังผู้บริหารในการ
บริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔  ในกําชับดูแลในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน เพราะงบประมาณเหล่าน้ีเป็นเงินงบประมาณที่มาจากภาษี
ประชาชน  ในส่วนการจัดทําข้อบัญญัติน้ันที่ไม่มีสมาชิก อบต. มาย่ืนแปรญัตติน้ัน
ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้ระเบียบ แต่เพียงไม่อยากให้เกิดข้อขัดแย้งที่อาจจะทําให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทําข้อบัญญัติ  นอกจากน้ีเมื่อโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจําปีน้ัน ได้ผ่านมติจากสภาฯ นายอําเภอได้อนุมัติแล้ว  การนํา
โครงการในออกมาดําเนินการก็ควรจะให้ตรงกับข้อบัญญัติฯ ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือย้ายโครงการดําเนินการแบบอ่ืน โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งต่อสภาฯ 
ให้รับทราบ เพราะประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับประโยชน์ แต่คนที่ได้
ประโยชน์กับเป็นกลุ่มคนแค่บางส่วน ซึ่งได้มีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว  ขอให้ท่านนายกได้
ดูแลกํากับให้ถูกต้อง 

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  

: เสนอให้มีการจัดทําป้ายเส้นทางมายังศูนย์ฯ เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการจัดงานยัง
สถานที่แห่งน้ีบ่อยครั้งร่วมเป็นสถานที่พักผ่อนได้ที่มีความสวยงาม เห็นควรมีป้ายที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสวยงาม เพราะมีผู้มาร่วมงานขับรถเลยไป
บ่อยคร้ัง   ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา  



 
 

๑๕ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ๑) สอบถามป้ายห้ามทิ้งขยะที่จะติดต้ังยังป่าลานหินดําเนินการแล้วเสร็จหรือยัง 
และต้องการให้ อบต. หรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้าไปปรับปรุงดูแล
พ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งส่องสุ่มของกลุ่มวัยรุ่นและปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
หรือปฏิบัติธรรมได้ เน่ืองจากมีความสวยงามตามธรรมชาติ  
๒) สนับสนุนให้ อบต. ได้ดําเนินการในเรื่องพลังงานสะอาด  การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งน้ีเป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
และค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า  
๓) ขอความช่วยเหลือในการทําถนนวังเณร ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาหลายคร้ัง 
เน่ืองจากได้รับความลําบากมาก ฝากยังท่านรองวินัย ช่วยผลักดันถนนเส้นน้ีเพราะ
ชาวบ้านหมู่ ๑ และ หมู่ ๒ จะได้ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นน้ี   

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับความเดือดร้อนของถนนเส้นน้ีไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งผู้บริหารได้แจ้งหลายครั้ง
ว่าได้เสนอของบประมาณไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณกําลังจะได้มาดําเนินการ แต่เกิดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในปีที่ผ่านมา และหัวหน้าที่มาทําการตรวจสอบโดยสั่งย้าย ทําให้งบประมาณใน
ส่วนน้ีต้องชะลอไปก่อนทั้งที่ทําแบบ ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ท่านได้
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้ว และผู้บริหารได้ประสานให้นํางบประมาณกลับมา
ดําเนินการก็ต้องรอการพิจารณา  ส่วน อบต. จะดําเนินการต้องใช้งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่สูง ต้องนําบรรจุเข้าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ของหมู่ ๒ ในปี ๒๕๖๕  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับตอนน้ีจะเป็นงบประมาณจากส่วนใดก็ได้มาดําเนินก่อสร้างทางข้ามซึ่งมี
ระยะทางไม่มากไม่ถึง ๑๐๐ เมตร   

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ระยะทางจริงที่วัดได้ ประมาณ ๒๒๐ เมตร ซึ่งการดําเนินการน้ันจะต้องมีการวาง
ท่อจํานวน ๑๒๐ ซม การดําเนินก่อสร้างไม่ง่าย หากไม่รองบประมาณของ
สํานักงานทางหลวงชนบทก็ต้องใช้งบประมาณของหมู่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่  ทาง
หมู่บ้านจะยินยอมหรือไม่  

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีท่าน ส.อบต.อัศนีย์ ได้แจ้งในท่ีประชุมบ่อยคร้ัง ขอให้ทาง ส.อบต. 
ในหมู่ ๒ ได้พิจารณา เพราะงบประมาณดําเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาทน้ันเป็นจํานวน
ที่สูงควรจะอยู่ในงบประมาณประจําปีมากกว่าที่จะเป็นงบประมาณฉุกเฉิน  

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ตามท่ีท่าน ส.อบต.อัศนีย์ได้ขอให้ดําเนินการทําถนนวังเณรน้ัน ซึ่งโครงการน้ีได้
บรรจุในแผนแล้ว แต่เน่ืองจากการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ ๒ ยังมี
อีกหลายโครงการที่ยังดําเนินการไม่ครบ และทุกโครงการที่เสนอน้ันเป็นโครงการที่
ผ่านประชาคมหมู่บ้านทั้งสิ้น ซึ่งยังเหลือถนนภายในหมู่บ้านอีก ๓ เส้นทางที่ยังไม่
ดําเนินการ  แต่จากการตรวจสอบพ้ืนที่หาก อบต.จะสนับสนุนหินคลุกลงในบริเวณ
ที่เป็นโคลนเส้นข้างรั้วบ้านผู้พันระยะทาง ๕๐ เมตร รถก็พอที่จะสามารถว่ิงผ่านได้  

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีขอฝากยังผู้บริหารได้หาแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนไปพลางก่อน ส่วนจะมีงบประมาณจากหน่วยงานใดมาดําเนินการงานน้ัน
ก็ประสานความช่วยเหลือ  ส่วนหมู่ ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อนํ้าที่หลุด
ทําให้นํ้าไหลกัดเซาะถนนขาด ขอให้เร่งดําเนินการก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตหากดําเนินการทีหลังจะทําให้การก่อสร้าง
ลําบาก มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  



 
 

๑๖ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ด้วยในวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัดหนองหลักพัน ได้กําหนดจัดงานทําบุญ 
๑๐๐ วันของหลวงพ่อสว่าง เนียมสูงเนิน  และมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จึงขอเชิญ
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกร่วมทําบุญและร่วมงานพิธี 

นายบรรจบ  ชัยบุรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ด้วยถนนในซอยคุ้มลุงประทีปได้เกิดชํารุดเสียหาย เน่ืองจากมีรถบรรทุกหนักว่ิงผ่าน 
ขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ขอวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม โดยชาวบ้านจะ
ช่วยกันซ่อมแซม  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้
อํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีและเรื่องอาหาร ทําให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย การประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ  

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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